

“LTS.- “Sau Bức Màn Đập : hủu trường chính trủ Việ t Nam sau năm 1975” là mủ t trong 3 tác phẩm của nhà văn Hoàng Dung và của nhà xu t bủ n Tiể ng Quê Hủ ng ủ n hành. Ông đã đủ nh ra mủ t tác phẩm ủ i Nam California. Sách của ông có nhiủ u đủ u khá mủ i mủ đủ c hủ thủ ng hóa mủ ch ủ c. Nhiể ng đủ kủ n và nhiể ng bủ n chuyể n trong đủ ng Củ ng Sủ n Việ t Nam ủ sau 30-4-1975 là nhiể ng đủ u đã ủ ng đủ c nói ủ i ủ t nhiủ u. Nhiể ng thủ c ủ sau nhiể ng đủ u mà mủ i ngủ ủ i ủ ng bủ t là gì? Đây là của ủ lủi của “Sau Bức Màn Đập”. Bủ ng óc phân tích, ủ ng hủ p và nhiể ng nguủ n tin riể ng chính xác, tác giủ Hoàng Dung qua tác phẩm của mình sủ cung của p cho đủ c giủ nhiể ng yủ ủ c chính xác đủ phán đoán tình hình Việ t Nam. Ngoài ra nhiể ng đủ kủ n đủ c đủ của p ủ i trong tác phẩm của ng của mủ t cách thủ c ủ cho nhiủ m tin ủ ng và n mủ ng dân ủ c Việ t Nam sủ không mãi mãi ủ hủ i nhiủ hủ n ủ i. Trên mủ c Đủ n Đản này, và i sủ thủ a thuủ n của tác giủ, chúng tôi sủ trích đẩng mủ t sủ phủ n quan trủ ng nói và hủu trường chính trủ Việ t Nam ủ sau Đủ i Hủ i Đủ ng CSVN ủ n thủ ủ. Đủ hủ u đủ c nhiể ng phủ n ủ p theo, trủ c hủ t chúng tôi trích thuủ t phủ n ủ chủ c chính quyủ n CSVN.

Ủ Đủ i Củ ng Vủ Tủ Chủ c Chính Quyủ n Của Đủ ng CSVN

Tủ chủ c hành chánh của nhiể ng quủ c gia Củ ng Sủ n có mủ t sủ khác biể t, theo đó, đủ ng Củ ng Sủ n là đủ ng đủ c tôn và duy nhiủ t, nủ m thủ c quyủ n lẫnh đủ o ủ t ủ c các của quan, các ngành, kủ của quân đủ i của quủ c gia. Ủ t của nhiể ng nhân vủ t lẫnh đủ o chính quyủ n đủ u phủ i là đủ ng viên. Trong nhiể ng của quan của p thủ p hủ n, dù đôi khi vì khủ năng mà không ủ đủ a và lẫnh đủ o, đủ ng viên vủ n là nhiể ng ngủ ủ i có quyủ n ủ c và đủ đủ c thẩng tiể n nhiủ t. Song song và i nhiể ng ban lẫnh đủ o đủ n và hành chánh hay quân đủ i ủ của p ủ n đủ n của p nhủ, có nhiể ng đủ n và đủ ng ủ y của quan, chủ ng hủ n quủ n ủ y, ủ nh ủ y, chính ủ y trung đản, sủ đản...

Nhiể ng đủ n biể n quan trủ ng nhủ t của các đủ ng Củ ng Sủ n là nhiể ng ngày “đủ i hủ i Đủ ng”. Ủ 1976, đủ ng Củ ng Sủ n Việ t Nam của mủ i năm năm ủ i hủ p đủ i hủ i mủ t ủ n. Đủ i hủ i này có khoể ng hủ n 1,000 đủ i biủ u đủ đủ đủ i hủ i, thủ ủ ng là nhiể ng đủ ng viên cao của p. Tuy đủ i hủ i đủ ng đủ c tuyên truyủ n và quủ ng cáo rủ m rủ, nhiể ng nghi thủ c đủ c xủ p đủ t long trủ ng nhủ ủ nghi tôn giáo, các đủ i biủ u đủ tham đủ nhủ đủ hành hủ ủ ng, nhiể ng thủ t ra các đủ i biủ u chủ đủ n đủ nghe đủ n vẫ, báo cáo, và tay tán thủ ủ ng rủ i đủ tay nhủ t trí chủ p thuủ n nhiể ng xủ p đủ t và nhân sủ cũng nhiể chính sách cai trủ trong năm năm ủ i đã đủ c Hủ i Nghủ Trung ủ ủ ng Đủ ng và Bủ Chính Trủ thông qua mủ y ngày trủ c đủ i hủ i. Thủ đủ nủ u có bủ u 100 ngủ ủ i, các đủ i biủ u cũng chủ bủ u nhiể ng ngủ ủ i trong danh sách khoể ng 105 ngủ ủ i đã đủ c ủ a chủ n sủ n.

Ngoài ra, các đủ i biủ u cũng không đủ c sủ a của danh sách của trung ủ ủ ng đủ ng. Chủ ng hủ n trong đủ p Đủ i Hủ i Đủ ng Ủ n Thủ VIII, Nguyủ n Đủnh Tủ đủ c Hủ i Nghủ Trung ủ ủ ng Đủ ng mủ y ngày trủ c chủ n vào Bủ Chính Trủ nhiể ng ngay sau đó bủ bủ nh rủ i chủ t trủ c ngày đủ i hủ i, ông ta và n đủ c nhiể ng đủ i biủ u đủ tay nhủ t trí tán thành, đủ c bủ u và có tên trong danh sách công bủ.

Bủ Chính Trủ của đủ ng là của quan có quyủ n ủ c nhủ t nủ c. Chính Bủ Chính Trủ thành ủ p chính phủ, đủ c Chủ ủ ch Nhà nủ c đủ cho Quủ c Hủ i chủ p thuủ n. Bủ Chính Trủ cũng đủ ra chính sách đủ chính phủ thi hành. Nhiủ u khi, ủ y viên Bủ Chính Trủ còn phủ biể n thông ủ hay

chỗ thò cho tởng đởn v, tởng cở quan đở thi hành qua hỏ thỏng đởng y mà không cởn qua hỏ thỏng hành chánh. Sở quan trỏng cởa mỏi y viên Bỏ Chính Trỏ sỏ tùy theo thỏ tở cao thỏ p trong danh sách, cao nhỏ t là Tỏng Bí Thỏ. Tuy nhiên, do tở nỏn bè phái, đôi khi có nhỏ ng y viên Bỏ Chính Trỏ dù ỏ thỏ tở cao cũng không có thỏ c quyỏn, chỏng hỏn trong thỏ i gian Lê Duỏn làm Tỏng Bí Thỏ, Lê Đỏ c Thỏ (thỏ 6) là ngỏ i có quyỏn hành nhiỏ u hỏn Trỏng Chinh (thỏ 2) hay Phỏ m Văn Đỏ ng (thỏ 3)...

Ngoài Bỏ Chính Trỏ, đỏng Cỏng Sỏn còn có mỏt Ban Bí Thỏ, lo viỏ c đởu hành nỏ i bỏ đỏng. Chỏ trong trỏng hỏ p đỏ c biỏ t khi Lê Khỏ Phiêu làm Tỏng Bí Thỏ, do viỏ c chia chác quyỏn lỏ c cởa các phe phái và do sỏ chuyỏn đỏ i khuynh hỏ ng sang hỏ c tỏ p khuôn mỏ u Trung Hoa, Ban Bí Thỏ đỏ c thay thỏ bỏ ng Ban Thỏ ng Vỏ Bỏ Chính Trỏ giỏ ng nhỏ Trung Hoa. Sau khi Lê Khỏ Phiêu mỏ t chỏ c hỏn ba năm sau, Ban Bí Thỏ lỏ i đỏ c tái lỏ p.

Nỏ u đỏ i hỏ i đỏng cỏ mỏi năm năm lỏ i hỏ p mỏ t lỏ n đỏ bỏ u nhỏ ng y viên trung ỏ ỏ đỏng và đỏ ra chính sách chung thì “Hỏ i Nghỏ Trung ỏ ỏ đỏng”, gỏ m khoỏ ng trên đỏ i 150 y viên mỏ i năm lỏ i hỏ p hai hay ba lỏ n đỏ thích ỏ ng vỏ i nhỏ ng biỏ n chuyỏn mỏ i cởa tình hình. Nhỏ ng y viên trung ỏ ỏ đỏng là nhỏ ng đỏng viên cao cỏ p nhiỏ u quyỏn lỏ c nhỏ t, trong đó ngoài nhỏ ng y viên Bỏ Chính Trỏ còn có nhỏ ng bỏ trỏ ng, thỏ trỏ ng, giám đỏ c xí nghiỏ p quỏ c doanh, nhỏ ng tở nhỏ y, tở lỏ nh hay chính y quân khu ... Nhỏ ng quyỏ t đỏ nh quan trỏng cởa chính phỏ thỏ t ra không phỏ i xuỏ t phát tở nhỏ ng cuỏ c hỏ p cởa hỏ i đỏng nỏ i các mà là tở nhỏ ng Hỏ i Nghỏ Trung ỏ ỏ đỏng. Các bỏ trỏ ng, thỏ trỏ ng chỏ là nhỏ ng ngỏ i thỏ a hành nhỏ ng nghỏ quyỏ t hoỏ c cởa Bỏ Chính Trỏ, hoỏ c cởa Trung ỏ ỏ đỏng.

Vì đỏ i hỏ i đỏng cỏ năm năm lỏ i hỏ p mỏ t lỏ n, cho nên giỏ a hai đỏ i hỏ i đỏng, có khoỏ ng hỏ n mỏ i đỏ i hỏ i trung ỏ ỏ đỏng, trong đó đỏ i hỏ i trung ỏ ỏ đỏng lỏ n chỏt thỏ ng quan trỏng nhỏ t, vì đó là lúc chuỏ n bỏ sỏn sàng cho nhỏ ng thay đỏ i nhân sỏ hay chính sách cởa đỏ i hỏ i đỏng kỏ tiỏ p. Thỏ tỏ nhỏ ng Hỏ i Nghỏ Trung ỏ ỏ đỏng đỏ c đánh đỏ u tỏ ngay sau mỏ i đỏ i hỏ i đỏng, thí đỏ sau đỏ i hỏ i đỏng lỏ n thỏ VI năm 1986 vài tháng, có hỏ i nghỏ cởa các y viên trung ỏ ỏ đỏng đỏ c gỏ i là hỏ i nghỏ trung ỏ ỏ đỏng lỏ n thỏ nhỏ t, khóa VI. Hỏ i Nghỏ Trung ỏ ỏ đỏng tháng 4 năm 2006 đỏ c gỏ i là Hỏ i Nghỏ Trung ỏ ỏ đỏng thỏ 15, khóa IX. Chính hỏ i nghỏ này đã quyỏ t đỏ nh nhân sỏ trong Bỏ Chính Trỏ cũng nhỏ danh sách nhỏ ng y viên trung ỏ ỏ đỏng mỏ i đỏ cho đỏ i hỏ i đỏng lỏ n thỏ X biỏ u quyỏ t chỏ p thuỏ n.

Hỏ i Nghỏ Trung ỏ ỏ đỏng bỏ t cỏ lúc nào cũng có thỏ bỏ u thêm hay lỏ i bỏ mỏ t vài y viên Bỏ Chính Trỏ. Thí đỏ, năm 1994, trung ỏ ỏ đỏng bỏ u thêm Lê khỏ Phiêu cùng 3 ngỏ i nỏ a vào Bỏ Chính Trỏ, và năm 2001, dù Bỏ Chính Trỏ có đỏ nghỏ đỏ Lê khỏ Phiêu làm Tỏng Bí Thỏ thêm mỏ t nhiỏ m kỏ, nhỏ ng đỏ nghỏ này bỏ Hỏ i Nghỏ Trung ỏ ỏ đỏng trỏ c ngày đỏ i hỏ i đỏng lỏ i bỏ.

Các đỏ i biỏ u Quỏ c Hỏ i cũng là nhỏ ng ngỏ i có đỏ a vỏ quan trỏng trong các cở quan, tuy danh sách nhỏ ng y viên là do ban tỏ chỏ c đỏng hay mỏ t cỏ quan trỏ c thuỏ c là Mỏ t trỏ n Tỏ quỏ c lỏ a chỏ n mà đỏ i đa sỏ là nhỏ ng đỏng viên cỏ t cán. Các ỏ ng cỏ viên cũng không cởn vỏ n đỏng tranh cỏ và cũng không nhỏ t thiỏ t phỏ i sinh sỏ ng ỏ nhỏ ng nỏ i mình đỏ i diỏ n. Thỏ ng thì Quỏ c Hỏ i chỏ hỏ p đỏ hỏ p thỏ c hóa nhỏ ng đỏ o luỏ t theo tinh thỏ n nhỏ ng chỏ thỏ hay nghỏ quyỏ t mà đỏng đỏ a ra. Nguyên chánh văn phòng Quỏ c Hỏ i Nguyỏ n Tỏ n Gi Trỏ ng nhỏ n xét “Bây giỏ thỏ m chí bài phát biỏ u cởa đỏ i biỏ u Quỏ c Hỏ i còn phỏ i trình cỏ p trên duyỏ t trỏ c”. Tỏ hỏ n nỏ a, chỏ ng hỏ n khi chính phỏ thông báo là ngày 9-6-2000, Quỏ c Hỏ i Việ t Nam đã thông qua Hiỏ p ỏ ỏ c Biên giỏ i trên đỏ t liỏ n ký vỏ i Trung Hoa cuỏ i năm 1999, thì thỏ t ra hỏ u hỏ t các đỏ i biỏ u Quỏ c Hỏ i không ai biỏ t gì vỏ chi tiỏ t bỏ n hiỏ p ỏ ỏ c. Mỏ y năm gỏ n đây, Quỏ c Hỏ i tỏ ng đỏ i đỏ c giao thêm chút quyỏn hành, chỏ ng hỏ n có thỏ triỏ u tỏ p bỏ trỏ ng ra công khai đỏ i chỏ t, nhỏ ng cũng chỏ là hình thỏ c vì Quỏ c Hỏ i không có quyỏn hỏ n gì đỏ đỏ a ra nhỏ ng biỏ n pháp chỏ tài. Vì hỏ u hỏ t đỏ i

biệ u Quố c Hố i đầ u là nhữ ng đầ ng viên đã đầ c đầ ng hay Mắ t Trầ n Tầ Quố c thanh lầ c nên tầ t cầ đầ u bầ sầ chi phầ i cầ a đầ ng. Mắ i nhiề m kầ , thầ ng thì Mắ t Trầ n Tầ Quố c cũng cầ thêm vài ngườ i không phầ i đầ ng viên nhữ ng ngoan ngoãn nghe lầ i vào Quố c Hố i đầ tầ ra là cũng có dân chồ .

Nhữ ng ngườ i này muồ n lầ p công lầ i càng bầ o thầ hủ n đầ ng viên, thí đầ trầ ng hầ p bà Ngô Bá Thành. Riêng vầ ngành tầ pháp cầ a nhữ ng nầ c Cầ ng Sầ n thì hoàn toàn chồ là hình thầ c, thi hành nhữ ng quyể t đầ nh cầ a đầ ng, chồ ng hủ n khi Chu Minh Tuồ n, mắ t cán bầ cao cầ pầ Hố i Phòng gian lầ n bán đầ t cầ a công, tầ nh y Nguyồ n Văn Thuồ n can thiể p cho khồ i phầ i ra tòa hình sầ đầ bầ kầ t án tù, viên phó chánh án tầ nh đã thú nhồ n: “Trên đã nói mà mình không làm thì cũng khó”. Trong viể c xầ án, chánh án luôn đầ ng vầ phe công tầ , ngăn cầ n ngườ i bầ buồ c tầ i không cho có ý kiồ n, nhiề u khi còn mắ t sát nầ n nhân.

Do bầ n chồ t cầ c đầ n và cuồ ng tín cầ a chồ nghĩa Mác-xít và Lê-nin-nít, và vì đầ i chồ đầ đầ ng trầ , quyồ n lầ i đi đôi vầ i chồ c vầ cho nên nhữ ng tranh chồ p nầ i bầ cầ a nhữ ng lãnh tầ Cầ ng Sầ n điồ n ra tầ ng đầ i khồ c liể t.

Trong đầ ng Cầ ng Sầ n Việ t Nam, sầ tranh giành quyồ n lầ c trong bóng tầ i tuy không đã man nhồ thầ i Staline, tàn bầ o nhồ thầ i Mao Trầ ch Đông, nhữ ng nhữ ng thầ đầ n đầ c dùng cũng rầ t tinh vi. Trong nhữ ng năm gầ n đây, sầ tranh giành quyồ n hành đầ c coi nhồ xầ y ra giầ a hai phe nhồ m (hay bè phầ i) trong đầ ng, tầ m gầ i là bầ o thầ và tiồ n bầ (đúng hủ n là thầ c đầ ng). Hai tầ ngồ bầ o thầ và tiồ n bầ này đúng ra chồ áp đầ ng đầ c vầ phầ ng điồ n kinh tầ . Ông Đầ ng Văn Việ t, anh hùng quân đầ i Cầ ng Sầ n trong chiồ n tranh Đông Dầ ng I, năm 2006 đã phân biể t hai xu hầ ng chính trầ Việ t Nam đúng nghĩa hủ n nhồ sau “bầ o thầ là nhữ ng ngườ i có chồ c, có quyồ n, có thầ bầ t bầ và gán tầ i ngườ i khác, còn tiồ n bầ là nhữ ng ngườ i không chồ c không quyồ n, chồ có ngòi bút và cái mầ m”.

Nhữ ng ngườ i đầ c coi nhồ tiồ n bầ nhồ Võ Văn Kiồ t, Nguyồ n Minh Triồ t... sầ không bao giồ đầ c giao cho nầ m quyồ n hành nầ u vầ chính trầ , hầ không hầ t lòng tin vào chuyên chính vô sầ n. Bầ o thầ hay giáo điồ u, tin tầ ng vào chồ nghĩa Mác nhiề u hủ n, thầ ng là nhữ ng cán bầ nầ m quyồ n điồ u hành các cầ p cầ a đầ ng, nhồ t là các ngành quân đầ i, công an, thông tin văn hóa... Trong khi đó, đầ u óc “thoáng và mầ ” hủ n phầ n lầ n là các cán bầ và tầ nh y y miồ n Nam, hay các viên chồ c chính phầ thuồ c các ngành thầ ng mầ i, ngoồ i giao... Tuy căn bầ n cầ a kinh tầ thầ trầ ng đi ngườ c vầ i lý thuyể t cầ a Mác, nhữ ng đầ ng Cầ ng Sầ n Việ t Nam đã phầ i đầ a vào kầ t quồ hiồ n nhiên cầ a chính sách kinh tầ này đầ biồ n minh cho sầ lãnh đầ o đầ c tồn cầ a đầ ng, nói là nhồ có đầ ng mà hầ đã có đầ c mắ t đầ ng lầ i kinh tầ “đúng đầ n”. Các cán bầ cao cầ p cầ a đầ ng dù bầ o thầ đầ n đầ u cũng biể t đầ ng sầ tan rầ nầ u kinh tầ và đầ i sầ ng nhân dân sa sút. Điồ u này chồ có thầ thầ c hiồ n đầ c nhồ kinh tầ thầ trầ ng và sầ hầ i nhồ p vào kinh tầ thầ giồ i. Hủ n nầ a, nhân danh phầ ng chầ m cầ a Cầ ng sầ n là trong giai đầ n xã hầ i chồ nghĩa “làm theo lao đầ ng, hầ ng theo chồ c vầ ”, các lãnh tầ Cầ ng đầ ng chồ c vầ càng cao càng tầ cho mình phầ i có quyồ n lầ i nhiề u hủ n.

Dù lầ ng chính thầ c rầ t thầ p, nhữ ng vầ i chồ c vầ và quyồ n hành, hầ làm “ô dù” đầ gia đình và hầ hàng tham gia hay thiể t lầ p nhữ ng đầ ch vầ hay công ty béo bầ . Do đó mà phe đầ i mầ i trong mầ y năm nay vầ n giồ đầ c vầ thầ ngang ngồ a trong đầ ng. Nhồ dân trí tầ ng đầ i cao, vầ trí đầ a đầ thuồ n lầ i, đầ t đầ i nhiề u tài nguyên và bầ t đầ u tầ mắ t căn bầ n kinh tầ thầ p kém khiồ n cho Việ t Nam có mắ t sầ điồ u kiồ n tầ đầ thu hút tầ bầ n ngoồ i quồ c vào phát triồ n (giá nhân công rầ mắ t so vầ i các nầ c lân cầ n, thầ trầ ng đông đầ o 80 triồ u dân, môi trầ ng đầ u tầ chồ a đầ c khai thác...)

Trong hủ n mầ i năm qua, Việ t Nam đã đầ t đầ c mắ t sầ thành quồ kinh tầ nhồ t đầ nh. Tuy nhiên, mầ c sầ ng ngườ i dân vầ n thua xa nhữ ng nầ c trong vùng nhồ Thái Lan, Mã Lai, Phi Luồ t

Tân...

Vì đây là và quy định hành động tôn (cả để nh hướng xã hội chủ nghĩa) trên lý thuyết không đi đôi với tiến bộ (kiến thức do kinh tế thị trường). Hơn nữa, hệ thống quy định là một hệ thống bí mật cả để ngăn ngừa nên những lợi ích đáng kể bao che. Khi Đào Đình Bình, bộ trưởng Giao Thông Công Chánh, bộ Quốc Hội tra vấn về vụ tham nhũng của vụ PMU 18, ông ta thậm chí nhiên nhiên là ông thu được điện “trung ương quản lý, đã trả lời cho trung ương để”, khi nói cho Quốc Hội và ngay cả Thủ Tướng Phan Văn Khải cũng không thể làm gì ông ta được. Suốt 20 năm qua, những cán bộ lãnh đạo nào của đảng cũng nói đến đổi mới và nói đến bài tham nhũng những người nên tham nhũng về luôn luôn tràn lan.

Độc duy trì sự hợp pháp của chế độ, chính quyền Cộng Sản hiện đang theo đuổi một chính sách kinh tế được gọi là “kinh tế thị trường theo hướng xã hội chủ nghĩa”. Đó thể hiện ra chỉ là hai mặt của những biện pháp bạo lực chế độ. Kinh tế thị trường, dù đi ngược với chủ nghĩa Mác, đã giúp cho đổi mới kinh tế của người dân thoát khỏi đói khổ, giảm nhẹ một hình thức vuốt ve, mua chuộc, còn hướng xã hội chủ nghĩa là nhân danh chuyên chính vô sản để trấn áp dân.

Trong tương lai gần, sự khó có những thay đổi nhanh chóng trong tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Tuy không còn ai tin vào những danh hiệu do, dân chủ, bình đẳng, thế giới đổi mới... của chủ nghĩa Cộng Sản, nhưng nó vẫn là một động lực tôn và có nhiều đảng viên trung thành vì chế độ, dù bộ phận hay tiến bộ, mới có thể có những quy định của những quy định cao cấp của đảng, nhà cao cấp của xe cộ, cả hội ra nước ngoài, con cháu lý lịch tốt đẹp của du học, trở về làm việc những cấp lãnh đạo (như Nông Đức Mạnh/ Nông Đức Tuấn, Đặng Xuân Khu/ Đặng Xuân Khoa, Trần Đức Lương/ Trần Anh Tuấn, Lê Đức Thọ/ Lê Nam Tiến, Đào Duy Tùng/ Đào Duy Quát, Nguyễn Cơ Thạch/Phạm Bình Minh, Đặng Vũ Chính/ Vũ Quốc Dũng...) và rồi họ cũng vẫn luôn giữ nguyên tình trạng đặc ân như vậy. Một số cán bộ lãnh đạo đảng như Võ Văn Kiệt, Đoàn Duy Thành, Trần Đức, Nguyễn Trung Thành, Lê Hồng Hà... chỉ bắt đầu chế trách những hành vi của đảng sau khi đã không còn nắm quyền hành. Ngoài ra, dù cho đảng có thay đổi hiện tượng của sự viên trung ương cũng như sự viên Bộ Chính Trị mỗi năm năm, những người mới này đều được những người cũ là cha mẹ và dĩ nhiên, hệ thống chính quyền những người có quan hệ chính trị tương tự để bạo lực và quy định của họ.

Vì tất cả những thay đổi nhân sự hay thay đổi chính sách quan trọng đều bắt đầu từ những đổi mới kinh tế, được chấp hành mỗi năm năm. Những người bị chính trị của Việt Nam sẽ được trình bày theo những giai đoạn năm năm đó, bắt đầu từ Đại Hội IV từ chiều ngày 14 đến ngày 20 tháng 12 năm 1976 tại Hà Nội.

Phần I

Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam Sau Đại Hội IV (1976-1982)

Vào tháng 8 năm 1976, tại hội nghị thống nhất các quốc gia không liên kết ở Tích Lan, đến lượt một người da ngăm đen, miệng luôn mồm nói chuyện lên diễn đàn để diễn văn. Ông ta

đồng c nhõng lãnh tở cởa khỏ i trung lỏp vờ tay tán thỏng nhõng nhiệ t vì õng là thỏ tởng cởa mớ t nhỏc Việ Nam vờa chiẻn thỏng và thỏng nhỏt. Tuy nhiên, chỏ vài phứt sau, nhõng lỏ i lỏ trong bài điẻn vắn cởa con ngỏ i có bở ngoài hòa nhả này đã gây kinh ngỏc và tởc giẻn cho nhõng nhả lãnh đởo các quỏc gia trong vùng. Ông tuyên bở Việ Nam vờn coi nhõng quỏc gia ASEAN lân bang nhỏ nhõng công cở đở quỏc và sỏ không bao giẻ quên là nhõng quỏc gia này đã giúp Hoa Kỏ trong nhõng năm chiẻn tranh. Ông còn nói tiẻp là Việ Nam có nghĩa vờ giúp đở nhữn dân nhõng quỏc gia này đở t đở c mớ t nhỏn “đở c lỏp thỏ t sỏ” (1).

Bài điẻn vắn hàm ý đe đởa và ngỏo mỏn cởa Phỏm Văn Đởng tở i đở i hỏ i thỏng đở nhỏ kỏ trên đã thỏ hiẻn cái khỏ thỏ đởng lên cởa nhõng nhả lãnh đởo Cỏng Sỏn Việ Nam nói riẻng và phong trào Cỏng Sỏn nói chung lúc đó. Chiẻn thỏng 1975 cởa Bỏc Việ Nam đã đở c coi nhỏ mớ t minh chỏng cho sỏ u việ t cởa chỏ nghĩa Marx và sỏ suy yỏu cởa phe tở bỏn. Vì thỏ, theo hỏ, đởng lỏ i xã hỏ i chỏ nghĩa là mớ t đởng lỏ i sáng suỏt, đứng đởn, tiên tiẻn và Việ Nam sỏ cỏng quyẻ t đi theo con đởng đó, vờ đở i nhỏ i cũng nhỏ đở i ngoỏ i.

Trong nhõng năm cuỏ i cởa thỏp niên 70, quyẻn cai trỏ Việ Nam vờn nhỏm trong tay nhõng y viẻn Bỏ Chính Trỏ giẻ nua đã đở c bở u trong đở i hỏ i Đởng lỏ n thỏ ba tở năm 1960. Nhõng y viẻn đở c bở u năm đó gỏm có: Hỏ Chí Minh, Trỏng Chinh, Lê Duẻn, Phỏm Văn Đởng, Võ Nguyên Giáp, Nguyẻn Duy Trinh, Hoàng Văn Hoan, Nguyẻn Chí Thanh, Phỏm Hùng, Lê Đởc Thỏ và Lê Thanh Nghỏ. Trong sỏ nhõng ngỏ i này, Hỏ Chí Minh, Nguyẻn Chí Thanh đã chỏ t, Hoàng Văn Hoan bở cỏ lỏp vì chỏ trỏng thân Trung Hoa quá lỏ liẻu. Võ Nguyên Giáp luôn bở Lê Duẻn chẻn ép, nên sau cái chỏ t cởa Hỏ Chí Minh, đởn đởn bở mớ t uy thỏ. Trỏng Chinh tuy mớ t chỏ c sau Cỏi Cách Ruỏng Đở t, xuỏng vờ trí thỏ 2 nhõng nhỏn nhỏn đở yên phỏn. Thỏc quyẻn lãnh đởo đởng Cỏng Sỏn nhỏm trong tay Lê Duẻn và Lê Đởc Thỏ.

Sỏ liên kỏ t giẻa Lê Duẻn và Lê Đởc Thỏ đã có tở nhiẻu năm. Lê Duẻn là mớ t cán bở kỏ cỏu hoỏ t đởng tở i miẻn Nam cùng thỏ i vờ i Lê Hỏng Phong, Trỏn Phú, Nguyẻn Thỏ Minh Khai... và đã bở Pháp bở t đờy ra Côn đỏo, nhõng trong năm 1945, khi phong trào khỏng chiẻn nhỏ i lên chiẻm đở c chính quyẻn tở i Sài gòn mớ t thỏ i gian ngỏn, nhõng ngỏ i trong y ban Hành Chính Khỏng Chiẻn Nam Bỏ đã không cho ngỏ i ra đón Lê Duẻn ngay. Mỏ y tuẻn sau mỏ i đở c đón vờ Sài gòn thì Lê Duẻn vờn bở bở quên, không đở c trỏng đỏng cho đởn khi Lê Đởc Thỏ vờo Nam. Sau hiẻp đởnh Genève, Lê Duẻn tởp kỏ t ra Hà Nỏ i và khi Trỏng Chinh bở mớ t chỏ c Tỏng Bí Thỏ, Lê Duẻn đở c cỏ t nhỏc lên làm Bí thỏ thỏ nhỏt. Tuy trong thỏ i gian đó, nhỏ chiẻn thỏng Đởn Biên Phỏ, uy tín cởa Võ Nguyên Giáp rỏ t cao, nhõng Hỏ Chí Minh đã lỏa chỏn Lê Duẻn có lỏ vì đởng Cỏng Sỏn đởng mỏ u toan xâm nhỏp và khỏ i sỏ gây loẻn ở miẻn Nam. Lê Duẻn tuy sinh đở tở i miẻn Trung nhõng đã hoỏ t đởng lỏu năm tở i miẻn Nam. Đở c Lê Duẻn làm bí thỏ thỏ nhỏt là mớ t biẻn pháp lỏ y lòng nhữn dân miẻn Nam, chỏng tở hỏ vờn coi nhỏ c Việ Nam là mớ t. Mớ t lý do khỏc là có thỏ Hỏ Chí Minh cũng e ngỏ i uy tín cởa Võ Nguyên Giáp sau trỏn Đởn Biên Phỏ. Đởng thỏ i vờ i sỏ thắng tiẻn cởa Lê Duẻn năm 1956, Lê Đởc Thỏ cũng đở c thay Lê Văn Lỏng giẻ trỏng trách trỏng ban tở chỏ c đởng.

Vì mỏ i tở miẻn Nam ra, không có hỏ u thuẻn mỏ nh trong đởng cũng nhỏ uy tín đở i vờ i nhữn dân miẻn Bỏc, Lê Duẻn phỏ i đởa vờo Lê Đởc Thỏ, đở cho Lê Đởc Thỏ mỏ c tình thao túng chính sách và nhữn sỏ cởa đởng và nhả nhỏc. Vì lý do chiẻn tranh, trong suỏ t hỏn hai chỏ c năm sau 1960, đã không có đở i hỏ i đởng nào đở c triẻu tởp, Lê Đởc Thỏ vờ i cỏng vờ trỏng ban tở chỏ c đã có toàn quyẻn thay đở i, sỏp xỏp và thay đở i nhữn sỏ trong đởng cũng nhỏ trong chính phỏ. Đỏ i tay Lê Đởc Thỏ, còn có Nguyẻn Đởc Tâm, giẻ ban chỏ đởo trung ỏỏng, Trỏn Quyẻt, trỏng ban kiẻm tra, Hoàng Thao, trỏng ban nhỏ i chính, Nguyẻn Đờnh Hỏng, ban bở o vờ chính trỏ, Nguyẻn Trung Thành, ban bở o vờ đởng. Trong quân đở i, Lê Đởc Thỏ dùng Nguyẻn Chí Thanh rỏ i Song Hỏo và Đỏ i Tá Kính Chi (cỏ c bở o vờ chính trỏ quân đở i) đở kiẻm soát. Nhõng ngỏ i

Sau Bức Màn Đám: hủu trường chính trủ Việ t Nam sau 1975 (1)

Tác Giả: Hoàng Dung

Thứ Ba, 05 Tháng 5 Năm 2009 05:46

này cùng vớ i Trườn Quố c Hoàn, bủ trường Bủ Công An, tồ o nên mắ t bủ máy hủ u hiủ u kiủ m soá t tắ t củ nhường sinh hoắ t củ a nhân dân cũng nhủ cán bủ (2).

Ngườ i đườ c coi nhủ cái gai trườ c mắ t củ a Lê Duủ n là Võ Nguyên Giáp. Sau chiủ n thườ ng Đườ n Biên Phủ , uy tín củ a Võ Nguyên Giáp đườ i vớ i thủ giườ i bên ngoài rắ t lỏ n, ngang vớ i Hủ Chí Minh cho nên giườ a Lê Duủ n và Võ Nguyên Giáp đã có sủ ghen ghét. Dù Lê Duủ n đườ c củ làm bí thủ thủ nhủ t, nhườ ng Hủ Chí Minh, đườ chia bủ t quyủ n lỏ c củ a Lê Duủ n, vủ n đườ cho Võ Nguyên Giáp làm bí thủ quân ủ y trong khi Lê Duủ n, dù là bí thủ thủ nhủ t củ a đườ ng, chủ đườ c làm phó bí thủ cho Võ Nguyên Giáp trong quân ủ y. Vì thủ , Lê Duủ n luôn luôn tìm cách nâng đườ Nguyủ n Chí Thanh (3) đườ củ i cùng, tồ đườ u thủ p niên 1960, Nguyủ n Chí Thanh đã trủ nên mắ t đườ i thủ củ a Võ Nguyên Giáp. Trong thủ i gian Khrushchev củ m quyủ n ủ Liủn Xô và hủ bủ Staline, Lê Duủ n nghiêng vủ Trủng Hoa và gán cho Võ Nguyên Giáp là có khuynh hườ ng xét lỏ i. Tuy Võ Nguyên Giáp đườ c Hủ Chí Minh che chủ nên đườ c yên thân nhườ ng mắ t sủ nhườ ng ngườ i thân tín đườ i quyủ n đã bủ bủ t và Võ Nguyên Giáp cũng không dám lên tiườ ng bẻnh vủ c.

Càng nhườ ng năm vủ sau, thủ lỏ c củ a nhóm Duủ n và Thủ càng mủ nh, lỏ n lỏ t củ Hủ Chí Minh cho nên sau năm 1972, Võ Nguyên Giáp mắ t chủ c Tườ ng tham mủ u trườ ng quân đườ i. Sau khi Hủ Chí Minh chủ t, Lê Duủ n và Lê Đườ c Thủ đã đườ n đườ n hủ tườ ng công tác và củ i cùng, khai trủ luôn Võ Nguyên Giáp. Trong nhiủ u năm, Lê Duủ n vủ n thườ ng công khai chẻ trách tài củ m quân củ a Võ Nguyên Giáp (4).

Năm 1975, sau khi đã chiủ m đườ c miủ n Nam, đườ ng Củ ng Sủ n Việ t Nam tồ chủ c đườ i hủ i đườ ng lỏ n thủ tồ tồ ngày 14 đườ n ngày 20-12-1976 đườ thớ c ủ ng vớ i tình hình mủ i. Vì mủ i thườ ng nhủ t, sủ ủ y viên trủng ủ ủ ng đườ đườ c tăng lên tồ 77 lên 133 ngườ i, sủ ủ y viên Bủ Chính Trủ cũng đườ c tăng tồ 11 lên 14 ngườ i cùng vớ i 3 ủ y viên đườ khuyể t, xủ p theo thủ tồ gủ m có:

1. Lê Duủ n, đườ c củ i danh tồ bí thủ thủ nhủ t lên Tườ ng Bí Thủ .

2. Trườ ng Chinh, kiêm nhiủ m chủ tồ ch Quố c Hủ i.

3. Phủ m Văn Đườ ng, Thủ Tườ ng.

4. Phủ m Hùng, Phó Thủ Tườ ng.

5. Lê Đườ c Thủ , Trườ ng Ban Tồ Chủ c Trủng ủ ủ ng Đườ ng.

6. Võ Nguyên Giáp, Bủ Trườ ng Bủ Quố c Phò ng.

7. Nguyễn Duy Trinh, Bộ Trưởng ng Bộ Ngoại Giao.

8. Lê Thanh Nghị, Chủ Tịch Ủy Ban Kế Hoạch Nhà Nước.

9. Trần Quốc Hoàn, Bộ Trưởng ng Bộ Công An.

10. Văn Tiến Dũng, Tổng Tham Mưu Trưởng ng Quân Đội.

11. Lê Văn Lương, Bí Thư Thành Ủy Hà Nội.

12. Nguyễn Văn Linh, Bí Thư Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh.

13. Võ Chí Công, Kiên Nhiêm Bộ Trưởng ng Bộ Nội S.

14. Chu Huy Mân, Chủ Nhiêm Tổng Cục Chính Tr Thay Song Hào. Song Hào đã mất chức vì trong cuộc chiến 1972, quân Công S ch t quá nhiu u Qu ng Tr và theo Nh t Ký Tr n Qu nh, Song Hào đã đ i l m này cho Lê Du n. Ng i thay Song Hào là Chu Huy Mân, tr c 1954 là m t trung đoàn tr ng tham d tr n đánh Đông Khê, sau vào Nam đóng m t khu An Lão, vùng Bình Định, t ng tham d tr n đánh Ia Drang. S lên chức mau l c a Chu Huy Mân v t qua kh i nh ng t ng lãnh có chức v cao và thâm niên h n nh Hoàng Văn Thái, Lê Tr ng T n, Hoàng Minh Th o... cho th y quy t tâm c a Lê Du n và Lê Đ c Th mu n lo i tr nh ng ng i đã t ng ph c v lâu năm d i s ch huy c a Võ Nguyên Giáp.

Ba y viên d khuy t trong Bộ Chính Tr l n này là Tô H u, Võ Văn Kiệt và Đ M i. Sau khi chiến tranh, không còn c n ph i che gi u, đ i h i đ ng l n này cũng quy t đ nh b đ i cái tên đ ng Lao Đ ng mà l y l i tên là đ ng Công S n Việt Nam. Đ ch ng t quy t tâm theo đ u i ch nghĩa Công S n, tên n c Việt Nam Dân Chủ Công Hòa đ c đ i thành Công Hòa Xã H i Chủ Nghĩa Việt Nam. T p chí H c T p, t p chí chính th c c a đ ng cũng tr nên t p chí Công S n. Tôn Đ c Th ng đ c ti p t c gi c ch t ch n c(5). Hai phó ch t ch là Nguyễn L ng Bộ ng và Nguyễn H u Th .

Trong thành ph n Bộ Chính Tr đ c b u l n này, Hoàng Văn Hoan đã b lo i sau đó tr n sang Trung Hoa, Võ Nguyên Giáp còn đ c gi l i do uy tín trong quân đ i nh ng b đ y xu ng đ ng sau Lê Đ c Th . Tuy Bộ Chính Tr có thêm vào nh ng nhân v t m i t m i n Nam ra nh Ph m Hùng, Nguyễn Văn Linh, Võ Chí Công... nh ng th c quy n v n n m trong tay c a nh ng

Sau Bức Màn Đám: hồ u trộm ng chính trư Việ t Nam sau 1975 (1)

Tác Giả: Hoàng Dung

Thứ Ba, 05 Tháng 5 Năm 2009 05:46

Ủy viên cao cấp đã từng ng m quy n su t h n hai ch c năm qua, nh t là Lê Du n và Lê Đ c Th . Vì th , đ ng l i chính sách c a đ ng C ng S n Việ t Nam v n không có gì thay đ i. Trong nh ng Ủy viên cao cấp B Chính Tr lúc đó, Ph m Văn Đ ng luôn luôn yên ph n đ ng i yên ch c th t ng, Tr ng Chinh dù là m t cán b lão thành nh ng uy tín đã b suy gi m sau v C i cách ru ng đ t. Ông ta đ c yên thân vì sau khi b m t ch c T ng Bí Th năm 1956, đã không bao gi t ra b t mẫn hay đ i ngh ch v i Lê Du n và cũng là ng i mi n B c duy nh t trong nh ng lãnh t cao cấp c a B Chính Tr . (trong đ ng, ba ng i th t cao cấp nh t c a B Chính Tr th ng là t ba mi n B c, Trung, Nam. Lê Du n ng i mi n Trung, Ph m Hùng, mi n Nam). Vì th phe cánh c a Lê Du n và Lê Đ c Th trong B Chính Tr sau đ i h i đ ng l n th t đ c thêm vào Văn Ti n Dũng và Chu Huy Mân l i càng đ c c ng c ...

Riêng nh ng ng i thu c M t Tr n Gi i Phóng ch có Nguy n H u Th , Hu nh T n Phát, Nguy n Th Bình đ c cho gi nh ng ch c v không có quy n hành, còn nh ng ng i khác nh Tr nh Đình Th o, Lâm Văn T t, Tr ng Nh T ng... b g t ra ngoài (6). Nh ng nhân v t thân C ng nh Ngô Công Đ c, Lý Quý Chung(7), Lý Chánh Trung, Tr n Thúc Linh, Nguy n H u H n, Đ ng Văn Ba, H Ng c C ... ph i h c m t l p h c chính tr mà ng i d y là Vũ Khiêu, xu t thân là m t giáo viên L ng S n. Bài “thu ho ch” c a h , n i dung ch là ph n t nh và cong l ng qui thu n đ c đ ng l i trên báo Đ i Đoàn K t đ làm công c tuyên truy n.

(còn ti p)